
sþ. 453. Fyrirspurn
til viðskiptaráðherra um hundraðföldun á verðgildi Íslenskrar krónu.

Frá Lárusi Jónssyni.

[238. mál]

Hefur ríkisstjórnin til athugunar gjaldmiðilsbrcytingu þannig að verðgildi Ís-
lenskrar krónu hundraðfaldist Í samræmi við þingsályktunartillögu sem vísað var til
ríkisstjórnarinnar með jákvæðri umsögn á síðasta þingi? Ef svo er, hversu langan
tíma tekur að undirbúa gjaldmiðilsbreytinguna og hvernig er fyrirhugað að hún verði
f'rarnkvæmd?


